

CHÚA NHẬT, ngày 14 Tháng Tư, 2024 Tuần Thứ Ba Mùa Phục Sinh—Năm B

Khi tôi còn nhỏ, một người bạn trong giáo xứ ở quê hương tôi đã nói với tôi rằng: “Nếu bạn đến nhà thờ tham dự Thánh lễ lúc bài đọc Tin Mừng thì thánh lễ có giá trị!” Là một người đến tham dự thánh lễ muôn suốt đời, đó là điều tôi đã tự nhủ nhiều lần, đặc biệt là trong những năm đầu tôi theo đạo Công giáo. Nếu “hành động như thế là đáng kể” có thể biện minh được ở mức độ quy mô tối thiểu một cách thâm hại về quy tắc luật lệ phụng vụ, thì bài đọc Tin Mừng hôm nay cho thấy điều này sai lầm một cách điên rồ như thế nào và thật hữu ích biết bao khi chúng ta suy nghĩ lại dưới ánh sáng về Thánh lễ.

Câu chuyện nổi tiếng “Đường đi Emmau” kể lại, vào Chúa Nhật đầu tiên Phục Sinh, cấu trúc hai phần cơ bản của Thánh Lễ: Lời Chúa, tiếp theo là Thánh Thể. Chúa Giê-su dành một khoảng thời gian đáng kể tiếp chuyện với hai môn đồ lúc các ông đang mất tinh thần, khi Ngài kết nối phần lớn Kinh thánh tiếng Do Thái với nỗi đau khổ, cái chết và sự phục sinh của chính Ngài. Sau này họ kể lại rằng Phụng vụ Lời Chúa này đã chạm đến trái tim họ bằng một ngọn lửa không thể giải thích được. Chỉ ngọn lửa do Lời Chúa khơi dậy, chính dữ kiện này mới là điều khiến hai môn đệ khám phá ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong việc “bẻ bánh”.

Với suy nghĩ này, làm sao chúng ta có thể nghĩ rằng Phụng vụ Lời Chúa là không cần thiết hoặc ngẫu nhiên? Hai môn đệ cần Kinh Thánh được giải thích cho họ để trải nghiệm Chúa Giêsu sống động trong việc bẻ bánh Thánh Thể. Chắc chắn rồi, chúng ta nên nói thế, nhưng họ đã có được Chúa Giêsu Phục sinh. Nhưng đó chính là vấn đề: Chúa Giêsu đã sống lại và đồng hành với chúng ta trong cả hai phần của Thánh lễ. Hãy tưởng tượng cảm nghiệm của chúng ta về Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể sẽ sâu sắc biết bao nếu chúng ta (người giảng và người nghe) thậm chí còn coi trọng hơn việc chính Chúa Giêsu làm cho trái tim chúng ta bừng cháy Lời của Ngài để chúng ta nhận biết Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Ngọn lửa do Lời Chúa gây ra đó cũng nên được quan trọng hóa!

--- Linh Mục John Muir © LPI



“Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho” (Luca 24:35-48)

THẦY ĐÂY

Khi Thầy bẻ bánh trao ban,
Hai ông nhận biết, xóa tan nỗi sầu.
Trở về loan báo phép màu,
Giê-su đứng giữa, khởi đầu chúc an.
Các con đừng sợ gian nan,
Mọi người bối rối, mê man không ngờ.
Tưởng rằng ma quái vật vờ,
Thầy đây xương thịt, hãy sờ chân tay.
Vui mừng bờ ngõ lạ thay,
Chúa ta sống lại, thân này thực hư.
Ăn phần cá nướng còn dư,
Trao cho môn đệ, giống như mọi lần.
Chúa thương giải thích ân cần,
Hiểu lời Kinh Thánh, góp phần chứng minh.
Khổ đau hiến tế thân mình,
Ba ngày sống lại, phục sinh khả hoàn.

(LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Luca 24:35-48)

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG

THÁNG TƯ 2024 :

Cầu cho vai trò của người nữ

Chúng ta hãy cầu nguyện để nhân phẩm và giá trị cao quý của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa, và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu tại nhiều nơi trên thế giới.



MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

1. Thứ Tư, 17 Tháng 4, 2024: **Đọc kinh tối tại Nhà Nguyện lúc 7 giờ tối— Giáo Khu 2 đảm trách**
2. Chủ Nhật 21 Tháng 4, 2024—**Bổn Mạng Hội BTOTT**
3. Thứ Sáu, mừng Ba Tháng Năm 2024:
 - **Chầu Thánh Thể vào lúc 6:30 giờ chiều**
 - **Thánh Lễ vào lúc 7:00 giờ chiều**

THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật



Đường đi
EMMAU

BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch : A. Đỗ Tâm
Phó CT Ngoại Vụ : A. Lê T. Hậu
Thư Ký : C. Bùi Kim Tân
Thủ Quỹ : A. Nguyễn T. Thưởng
Tài Chánh : C. Triết Tạ



Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.

Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

April 6 & April 7, 2024

Xin quý vị vui lòng tham khảo Qua Thông Tin Hằng Tuần Giáo Xứ

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:
www.olphriverside.org

